



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ ๓-๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๑๗ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกทุกรายทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสอบข้อเขียน ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดหาดินสอดำความเข้ม ๒B หรือ ๒B ขึ้นไป พร้อมยางลบดินสอ เพื่อใช้ในการตอบข้อสอบ

๒. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

๓. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน แสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ

๔. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เข้าสอบผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ

๕. ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกรหัสความ เอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และนาฬิกาดิจิตอลที่สามารถส่งข้อความได้ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๖. ให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม เข้าห้องสอบ

/ให้ผู้สมัคร...

ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไปสอบคัดเลือก ภาค ก  
ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตามเวลาที่กำหนดในตารางคัดเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์